



# นักเรียนทุน พสวท.



นางสาวชุตติมา รัตนสุภา  
สำนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



## สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวชุตติมา รัตนสุภา นักศึกษา ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลเยาวชนดี เด่นแห่งชาติ สาขาการศึกษาและวิชาการ

จากการที่ดิฉันมีความสนใจใน  
ความเป็นเหตุเป็นผลของวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยีดิฉันจึงมุ่งเดินตามความฝัน  
จนได้เข้ารับทุนพสวท.และได้รับทุนโครงการ  
JSTP ตอนม.4 จึงทำให้ดิฉันได้เริ่มทำงาน  
วิจัยเพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคม โดยประเทศไทย  
ใช้พลังงานส่วนใหญ่จากถ่านหินปิโตรเลียม  
ซึ่งก็ล้วนมีวันหมดไป ในตอนนั้นดิฉันจึงสนใจ  
ศึกษาในด้านพลังงานทดแทนโดยสนใจ  
ในการที่จะนำพลังงานความร้อนเหลือใช้  
มาผลิตไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์ แม้ว่าระหว่าง  
ทำวิจัยจะมีข้อไปบ้างแต่การได้ทำในสิ่งที่รัก  
อดทนเพื่อที่จะได้ทำในสิ่งที่เป็ประโยชน์  
แก่ผู้อื่นสุดท้ายแล้วมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดี  
นอกจากนี้จากการที่ดิฉันได้รับทุนพสวท.

ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาในทุกๆด้าน  
จึงทำให้อยากที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์  
แก่ส่วนรวมซึ่งดิฉันคิดว่าอินเทอร์เน็ตสามารถ  
สื่อสารได้สะดวกและทุกคนสามารถรับรู้  
ถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยในด้านการศึกษาและ  
วิชาการนั้นดิฉันเชื่อว่าการศึกษสามารถ  
สร้างโอกาส สร้างอนาคตและสามารถ  
เปลี่ยนแปลงชีวิตและเปลี่ยนแปลงโลกได้  
โดยเฉพาะการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ  
เทคโนโลยี ดิฉันจึงได้จัดตั้งเพจ Facebook  
"ธรณีใต้ดวงดาว" เพื่อเสนอมุมมองด้าน  
ธรณีวิทยาและดาราศาสตร์และ"Physics  
is everythingth" เพื่อเสนอมุมมองและ  
ให้ความรู้ด้านฟิสิกส์ สร้างStudygramผ่าน  
Instagram ชื่อว่า"Youngscientist" เพื่อ  
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ นอกจากนี้  
จากการที่ดิฉันได้รับโอกาสเข้ารับทุนพสวท.  
และเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการจึงอยากส่งต่อ

โอกาสให้กับน้องๆเพราะดิฉันเชื่อว่าคนทุกคน  
มีเวลา24 ชั่วโมงเท่ากันแต่จะแตกต่างกันที่  
โอกาส โดยดิฉันได้สร้างกลุ่มFacebookให้  
แนวทางในการเข้ารับทุนและการเข้าค่ายใน  
ชื่อว่า "Fightfordpstbm" และ "Physics-  
posn-bm" ตามลำดับ นอกจากนี้จากการที่ได้  
ศึกษาทุนพสวท.ศูนย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  
ดิฉันได้มีโอกาสไปค่าย Thailand-Japan  
School Science Bridge Program เพื่อนำ  
เสนอถึงวัฒนธรรมไทยและได้ไปเรียนรู้  
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน  
ประเทศญี่ปุ่น อาทิ สถานีอวกาศญี่ปุ่น JAXA,  
บริษัท TOYOTA, Nagoya museum,  
Nagoya castle, Mokugaoka school ได้เล่า  
ประสบการณ์ผ่าน Facebook และ Instagram  
และได้มีโอกาสไปสร้างโอกาสผ่านการไป  
ทำค่ายจิตอาสา ณ โรงเรียนวัดน้ำรอบและ  
โรงเรียนวัดท่าช้าง จากที่กล่าวมาทั้งหมด

ถือเป็นหนึ่งในความฝันที่ดิฉันสามารถทำมัน  
ได้สำเร็จซึ่งดิฉันมีความเชื่อว่าถ้ามีความฝันก็  
จะต้องทำให้ได้ และแม้ที่ผ่านมามีบาง  
ความฝันที่ไม่สำเร็จแต่ถ้าหากเปลี่ยนมุมมอง  
ลุกขึ้นมาสู้ใหม่ พึ่งระลึกไว้ว่าถ้าเราไม่สู้แล้ว  
ใครจะสู้เพื่อเรา? รับผิดชอบในเส้นทางที่เลือก  
ที่เราอยากจะเป็น ที่อยากจะใช้ชีวิตในครั้งนี้  
เพื่ออะไร?และเพื่อใคร?เดินไปในเส้นทาง  
ที่ใกล้เคียงกับที่วาดฝันไว้ มี passion ว่า  
วิทยาศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้  
พยายามพัฒนาตนเองในทุกๆด้านให้เต็ม

ความสามารถ ร่วมมือกันพัฒนาสังคมไทย  
จากสิ่งที่ดิฉันได้กล่าวมาทั้งหมดดิฉันคิดว่า  
จะสามารถสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับ  
สังคม ประเทศชาติ โดยถือเป็นการทำความดี  
ที่ไม่หวังผลตอบแทนที่เริ่มได้จากตัวเอง  
ซึ่งสุดท้ายนั้นผลตอบแทนที่ได้รับคือมี  
ความสุขเป็นรางวัลรวมไปถึงการได้รับคัดเลือก  
เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ  
สาขาการศึกษาและวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒  
ครั้งนี้ด้วยค่ะ

